



Đến hết năm 2020, số nhiệm vụ quá hạn chỉ còn chiếm 1,8%

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Bàn giao 150 bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 16/3, Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội

nghị bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; (Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Ảnh: HIẾN TRÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)

TRẦN TUẤN - KHẮC ĐUẤN

VŨ THƯ Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử thời gian tới

Sáng ngày 16/3, Ủy ban bầu cử huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Vũ Thư đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, 4 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử. Các xã, thị trấn đã thành lập ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử theo quy định. Toàn huyện hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất, đang triển khai công tác hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã.

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện Vũ Thư quán triệt các đơn vị, địa phương triển khai làm tốt công tác bầu cử thời gian tới, trong đó tập trung cao tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cử tri; triển khai đúng tiến độ quy định các bước quy trình hiệp thương; xác minh và trả lời các vụ việc của cử tri nêu ra đối với người ứng cử; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử...

QUYNH LƯU

HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Sáng ngày 16/3, Huyện đoàn Tiên Hải tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tại Đền thờ Bắc Hồ tại xã Nam Cường; kết nạp đoàn viên tại cơ sở; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như vệ sinh đường làng ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, trồng cây các tuyến đường hoa thanh niên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

MANH THẮNG

HỘI LHPN XÃ DUYÊN HẢI Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 16/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duyên Hải (Hưng Hà) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Hội LHPN huyện Hưng Hà.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Duyên Hải tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mạnh dạn tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chị em vay vốn sản xuất với số tiền trên 12 tỷ đồng, qua đó góp phần đưa nền kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, thành lập 5 câu lạc bộ phụ nữ và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Những hoạt động thiết thực góp phần giúp 195 lượt phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; đưa tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa lên 95,8%.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Duyên Hải tiếp tục vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện; 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân mua bán người trở về có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 80% phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ..., góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MAI THƯ

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 16/3, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 120,8 triệu người nhiễm và hơn 2,67 triệu người tử vong do Covid-19. Ngoài Anh, Brazil và Nam Phi, hiện Pháp, Ukraina cũng mới phát hiện ra biến thể mới của SARS-CoV-2 ở một số địa điểm trong nước.

Tính từ 6 giờ 5 phút đến 18 giờ ngày 16/3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương. Đây là trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Trong ngày cả nước có 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi lên 2.158 bệnh nhân. Hiện cả nước còn 367 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 144 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Theo thông tin từ Bộ Y tế, Nga đã gửi tặng Việt Nam 1.000 liều vắc-xin Sputnik V đầu tiên, hiện số vắc-xin này đã được nhập kho bảo quản lạnh.



Nhân viên nấu ăn Công ty TNHH TAV đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn để bảo đảm vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 16/3, toàn tỉnh có 41 trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Số người từ các tỉnh có dịch về đang được theo dõi sức khỏe trên địa bàn tỉnh là 532 người. Tại các cơ sở y tế hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 24 trường hợp. Bên cạnh đó, 80 trường hợp cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố. 7/7 mẫu xét nghiệm trong ngày được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0989.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Sôi nổi hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(Xem trang 3)



Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc thi.

Ảnh: MINH ĐỨC

Để nông sản không còn phải "giải cứu"

(Xem trang 2)



Màng tây của HTX nông nghiệp hữu cơ Quỳnh Phụ cho thu hoạch cao nhờ đầu tư ổn định.